

Khoảng 0:15 giờ sáng 25 tháng 12 =

Tâm sự cùng Cha Giuse và Mẹ Maria

=> Sách Tin Mừng theo thánh Luca ghi lại: Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-lilê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

+ Ghi chú: Trong bài “tâm sự” này, Cha Giuse cũng như Mẹ Maria vui lòng trả lời cho những câu hỏi tò mò của tôi. Tôi chỉ ghi lại vài câu hỏi, còn câu trả lời thì để trống... (tùy mỗi anh chị em suy tư và cầu nguyện cùng hai Đấng! Nếu anh chị em có những câu hỏi khác và “nghe” câu trả lời của hai Đấng mà muốn chia sẻ cùng anh chị em khác thì... hết sẩy!)

- 1- Thừa Cha và Mẹ, Cha Mẹ lên thủ đô vua Đa-vít theo lệnh truyền của hoàng đế Au-gút-tô. Chắc hẳn Cha Mẹ nhớ lại lời hứa (*) khi thiên sứ báo mộng và báo tin cho Cha và Mẹ. Lúc Cha và Mẹ không tìm được phòng nào ở nhà trọ, Cha dẫn Mẹ đi tìm nơi cho Mẹ sắp sinh con. Vậy xin Cha Mẹ cho con biết tâm tư tình cảm và suy nghĩ của Cha Mẹ lúc đó như thế nào về lời hứa của thiên sứ?



Chủ quán: “nghèo hèn mạt rệp mà đến thuê phòng trọ à? – đẹp đi!”

(*) Lời hứa của thiên sứ cùng

- Mẹ Maria: “Thưa bà Maria, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít...” (Luca 1:30-32)

- Cha Giuse: “Này ông Giuse, là con cháu vua Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ...” (Matthêu 1:20-21)

- (Cha Giuse nhìn Mẹ Maria, gật đầu mỉm cười rồi trả lời:)

2- Khi đến thành đô, Cha Mẹ không tìm được chỗ trong nhà trọ, mà phải lên đường tìm nơi nào thích hợp cho Mẹ sắp sinh Con. Tâm trạng của Cha Mẹ lúc bấy giờ như thế nào?



- (Mẹ Maria nhìn Cha Giuse, gật đầu mỉm cười rồi trả lời:)

3- Lúc Mẹ phải “mãn nguyệt khai hoa” mà chỉ tìm được chỗ tạm trú là chuồng bò, dê, cừ. Xin Cha Mẹ tâm sự cho con biết tâm tư tình cảm của Cha Mẹ lúc bấy giờ?



- (Cha Giuse nhìn Mẹ Maria, gật đầu mỉm cười rồi trả lời:)

Lạy Cha Giuse và Mẹ Maria, trước hết con xin chúc mừng và tạ ơn Cha Mẹ đã đáp trả “Xin Vâng” cùng Thượng Đế Tạo Hóa, mặc dù Cha Mẹ không/chưa biết điều gì sẽ xảy ra qua lời hứa của thiên sứ hoặc trực tiếp báo tin hoặc chỉ trong giấc mộng.

Nhờ tâm tình “Xin Vâng” đó mà anh em chị em chúng con cùng toàn thể nhân loại, đã được thông phần vào niềm vui mừng & hy vọng mà cả triều thần thiên quốc đã hân hoan ca hát ngay lúc Mẹ sinh hạ Con Đấng Tối Cao, trong một hoàn cảnh “không giống ai, hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của loài người”:

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI CHÚA THƯƠNG

Kính xin Cha Giuse và Mẹ Maria giúp anh chị em chúng con biết noi gương và đồng hành cùng Cha Mẹ, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống trên đường lữ thứ trần gian này, mặc dù, cũng như Cha Mẹ trong những ngày đầu của nếp sống cứ cho là “gia đình”, Cha Mẹ chỉ “nghe” lời hứa mà vẫn hoàn toàn TIN và PHÓ THÁC vào Ý định của Đấng Tạo Hóa và nhất là hoàn toàn XIN VÂNG theo Thánh Ý.

Amen.

